

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VHTT

Triệu Sơn, ngày tháng 5 năm 2021

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp  
cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, đã xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước; nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng và trên địa bàn tỉnh là rất lớn. Thực hiện Công điện số 14/CĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; thực hiện các văn chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở TTTT tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch.

Để tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch hiệu quả, chủ động kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, nhất là công tác phòng, chống dịch tại các Nhà nghỉ, quán trọ, điểm truy nhập internet, quán Karaoke ... trên địa bàn huyện; đồng thời để đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học sắp tới, UBND huyện Triệu Sơn yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm Công điện số 14/CĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 27/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Triệu Sơn;

2. Giám sát, quản lý chặt chẽ **người đi làm ăn xa, học tập, công tác từ địa phương khác trở về quê** người từ địa phương mình đi các tỉnh, thành phố khác. Tất cả những người có liên quan đến các ổ dịch, địa điểm, mốc dịch tễ theo thông báo của Bộ Y tế phải được cách ly tập trung tối thiểu 21 ngày và thực hiện xét nghiệm theo quy định. Tất cả những người đến, trở về từ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh (kể cả không liên quan đến các ổ dịch) phải thực hiện cách ly tại nhà tối thiểu 14 ngày dưới sự kiểm soát, giám sát của Tổ giám sát cộng đồng và được điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm theo chỉ định của cơ quan y tế.

3. Dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu, gồm: Quán Bar, **Karaoke**, xông hơi, massage, spa, phòng tập gym, yoga, bi-a, cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet... Tạm dừng tổ chức các lễ kỷ niệm, các hội nghị, cuộc họp không

thực sự cần thiết; trường hợp cần thiết phải tổ chức thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, tại quán Bar, Karaoke, xông hơi, massage, spa, phòng tập gym, yoga, bi-a, cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet, nhà nghỉ, quán trọ; khu di tích lịch sử, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; kiên quyết xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm, không thực hiện các quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

4. Yêu cầu các các xã, thị trấn có di tích lịch sử; đặc biệt di tích Đền Nưa – Am Tiên; người đứng đầu các thiết chế văn hóa, thể thao xây dựng và tổ chức thực hiện phương án đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống dịch Covid-19; chỉ tổ chức đón khách khi đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo “Thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế” của Bộ Y tế.

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đặc biệt là tổ giám sát cộng đồng khi phát hiện sai phạm, tham mưu xử phạt nghiêm các trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo, các tổ giám sát, vận động nhân dân phát giác, tố giác các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, thôn xóm.

Yêu cầu hủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền về UBND huyện để có biện pháp xử lý theo quy định./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VH TT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Quang Trung**